

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

<http://www.matichon.co.th>

มติชน

วันหยุดสัปดาห์ที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2560 ปีที่ 40 ฉบับที่ 14417 ราคา 10 บาท

**‘อุตสาหกรรม’ เอ็มไอยู 8 ม.ตั้ง
ลุย 150 ทุนยนต์ต้นแบบ
สู่พัฒนาอุตสาหกรรม**

**‘อุตสาหกรรม’ เอ็มไอยู 8 ม.ตั้ง-เอกชนเดินหน้า
แผนทุนยนต์พัฒนา 150 ต้นแบบ ด้าน สศค.
ชี้แนวโน้ม ศก.พุ่ง ขอ 2 เดือนปรับเป้าใหม่
อึ้งบ้านเดี่ยวลงทะเบียร้อย (อ่านต่อหน้า 9)**

เริ่มจัดจ้างซื้อทุนยนต์ปีงบประมาณ 61

ที่โรงแรม เดอะ สุโกศล มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มไอยู) ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ เรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทุนยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ และเรื่องการขับเคลื่อนระบบอุตสาหกรรมทุนยนต์และระบบอัตโนมัติในแนวทางมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมทุนยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล โดยภายหลังเอ็มไอยูกระทรวงจะพยายามผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐนำระบบทุนยนต์และระบบอัตโนมัติไปใช้ในการดำเนินงานได้ทันทีที่สามารถเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีในปีงบประมาณ 2561-2562 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้งานมากขึ้น

“กระทรวงจะเริ่มนำร่องใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม และจะมีการนำระบบอัตโนมัติด้านอื่นๆ ไปใช้ร่วมกับโรงงานต้นแบบที่กระทรวงมีแผนจะก่อสร้างด้วย เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาครัฐและภาคเอกชน ขณะเดียวกันยังได้ขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้าน

ทุนยนต์ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทุนยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทย (เซ็นเตอร์ ออฟ โรบอดิก เอ็กเซลเลนซ์) พัฒนาสถาบันระดับสากลด้านทุนยนต์ โดยกระทรวงจะกำหนดขอบเขตของงานให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นอกจากนี้คาดว่าจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานได้ในปี 2561” นายอุตตมกล่าว

หลังเอ็มไอยูสถาบันศึกษา-เอกชน

นายอุตตมกล่าวว่า เอ็มไอยู 2 ฉบับแรกทำร่วมกับ 8 สถาบันการศึกษา ได้แก่ สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวิทยาการทุนยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มม.มหิดล ม.ขอนแก่น และ ม.เชียงใหม่ ฉบับที่ 2 จำนวน 14 หน่วยงาน ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทุนยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทย (คอรี) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท สุพรีม โปรดักส์ จำกัด บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด และบริษัท ยาวาต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยเอกชนทั้ง 8 ราย จะมีการลงทุนพัฒนาทุนยนต์และใช้ทุนยนต์ในธุรกิจ

เป้าพัฒนา 150 ต้นแบบทุนยนต์

นายอุตตมกล่าวว่า สำหรับโรดแมปการพัฒนาอุตสาหกรรมในแนวประชารัฐมีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก คือ การกระตุ้นความต้องการใช้จะทำให้เกิดการลงทุนใช้ทุนยนต์ 1.2 หมื่นล้านบาทในปีแรก และขยายการลงทุน 2 แสนล้านบาทใน 5 ปี การสนับสนุนการผลิตเพื่อป้อนตลาด โดยเฉพาะการเป็นผู้ผลิตและประกอบระบบอัตโนมัติในโรงงาน (ซีเอสดีเอ็ม อินดิเกรเตอร์) ที่ปัจจุบันมีประมาณ 200 ราย และจะเพิ่มจำนวนเป็น 1,400 ราย ภายใน 5 ปี และการพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยีทุนยนต์และระบบอัตโนมัติไปสู่การผลิตทุนยนต์ประเภทอื่นๆ ที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมายภายใน 5 ปี ต้องพัฒนาทุนยนต์ต้นแบบอย่างน้อย 150 ผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทุนยนต์ขั้นสูงให้แก่ผู้ประกอบการจำนวน 200 ราย และฝึกอบรมบุคลากรไม่น้อยกว่า 2.5 หมื่นคน ทั้งนี้ยืนยันว่าจะจัดทำแผนดูแลแรงงานที่ถูกทุนยนต์แทนที่ด้วย

น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ขณะนี้ไม่มีเอกชนหลายรายให้ความสนใจขอส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้ผลิตซีเอสดีเอ็ม อินดิเกรเตอร์ จากปัจจุบันยื่นเข้ามาแล้วประมาณ 20 ราย ซึ่งรัฐต้องสร้างความต้องการใช้ให้เกิดขึ้นในประเทศก่อนจากนั้นจึงจะมีการผลิตขึ้น ส่วนและทุนยนต์มากขึ้น ปัจจุบันกลุ่มเอกชนรายใหญ่ที่เข้ามาในอุตสาหกรรมทุนยนต์แบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตและผู้ใช้ โดยกลุ่มผู้ผลิต อาทิ บริษัท สุพรีม โปรดักส์ บริษัท เควี และบริษัท ยาวาต้า ส่วนผู้ที่จะนำทุนยนต์ไปใช้ อาทิ ซีพี เอสซีจี ปตท. ดับบลิวเอชเอ โสมโปร